



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมายโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ห้ามเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด

๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่

๓. กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่อีกฝ่ายนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับหรือให้จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๔. การต้อนรับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ต้อนรับตามสมควรประเพณีนิยม หากมีความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด อาหารที่จัดเลี้ยงควรเป็นอาหารประจำถิ่น จัดหาง่ายราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก

๕. การอวยพร ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดและพอเพียงแก่บุคลากร และห้ามเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเอกชน เพื่อจัดหาของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์